

*

Số 232-BC/HU

BÁO CÁO

sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/HU
ngày 09/02/2021 của Huyện ủy về "Xây dựng huyện Tây Sơn
đạt chuẩn nông thôn mới"

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

I - CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 09/02/2021 của Huyện ủy về "Xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới" (gọi tắt là Chương trình hành động số 07-CTr/HU). Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động về xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/HU, qua củng cố, kiện toàn hiện Ban Chỉ đạo có 19 thành viên, được phân công nhiệm vụ cụ thể, hoạt động và làm việc theo quy chế và kế hoạch. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo đã thành lập tổ giúp việc gồm 07 thành viên.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức phổ biến, quán triệt Chương trình cho cán bộ chủ chốt của huyện; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức học tập và quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên và Nhân dân trong huyện.

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch "Xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới" để tổ chức thực hiện cụ thể theo từng năm¹; đồng thời, để thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/HU sát với tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên củng cố và

¹ Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 04/6/2021 về xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 13/4/2022 về phát động phong trào thi đua xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 14/3/2023 về xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023.

kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới²; bên cạnh đó, chỉ đạo cấp ủy đảng, các phòng, ban, ngành và các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao; triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động Xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền

Chỉ đạo các cấp ủy đảng, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/HU theo đúng định hướng, mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình hành động số 07-CTr/HU. Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Huyện Tây Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đi vào chiều sâu, làm cơ sở để xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Đài truyền thanh cơ sở, Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ huyện thường xuyên đưa tin, bài về xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và xây dựng huyện nông thôn mới; chuyển tải các thông tin về những cách làm hay, mô hình điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn, đô thị tại các địa phương để tạo sức lan tỏa và góp phần nhân rộng mô hình.

3. Công tác kiểm tra, giám sát

Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo huyện, Ủy ban nhân dân huyện và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện thông qua các cuộc họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo, các buổi làm việc với các ngành, địa phương; tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực; giảm tỷ lệ hộ nghèo; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân vùng nông thôn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức, đa dạng, qua đó thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị

² Quyết định số 5155/QĐ-UBND ngày 28/9/2021, Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 13/5/2022, Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tây Sơn; Quyết định số 5235/QĐ-UBND ngày 01/10/2021, Quyết định số 3903/QĐ-UBND ngày 15/7/2022, Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn huyện Tây Sơn; Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 22/3/2021, Quyết định số 5154/QĐ-UBND ngày 28/9/2021, Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 2/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ xã Vĩnh An xây dựng nông thôn mới.

văn minh”... bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, tạo ra diện mạo mới. Hình thành một số mô hình sản xuất tập trung, thu nhập và đời sống của người dân từng bước được cải thiện. Các giá trị văn hóa truyền thống đang dần được khôi phục, phát huy, hình thành cộng đồng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được tăng cường, củng cố, an ninh trật tự, an toàn xã hội nông thôn được giữ vững.

II - KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

1.1. Đối với xã

- Có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Bình Thành (*theo Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Bình Định*) và xã Bình Tân (*theo Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Bình Định*); đạt 100% so với kế hoạch. Có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Tây Phú (*tại Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 27/3/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc công nhận xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021*) và xã Bình Tường (*tại Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc công nhận xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022*).

- Cuối năm 2022, toàn huyện có 12/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, đạt tỷ lệ 92,3 % so với mục tiêu đề ra; còn 01 xã chưa hoàn thành 19/19 tiêu chí là xã Vĩnh An. Tuy nhiên, ngày 08/3/2022, Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 với các chỉ tiêu, tiêu chí được nâng lên rất cao so với bộ tiêu chí cũ của giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, các xã trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí cũ tiến hành rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch thực hiện.

1.2. Đối với huyện

Qua rà soát, theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, đến nay đạt 6/9 tiêu chí, 25/36 chỉ tiêu, gồm: Tiêu chí số 01 về Quy hoạch; Tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Tiêu chí số 4 về Điện; Tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Tiêu chí số 6 về Kinh tế và Tiêu chí số 09 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công. Như vậy, huyện còn phải hoàn thành 03 tiêu chí với 11 chỉ tiêu chưa đạt, bao gồm: Chỉ tiêu 2.2, 2.3 thuộc Tiêu chí số 2 - Giao thông; Chỉ tiêu 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 thuộc Tiêu chí số 7 - Môi trường; Chỉ tiêu 8.3, 8.4 thuộc Tiêu chí số 8 - Chất lượng môi trường sống, cụ thể như sau:

- Hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất huyện Tây Sơn thời kỳ 2021 - 2030; Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Tây Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn tỉnh Bình Định đến năm 2035 của huyện được cấp thẩm quyền phê duyệt: Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện hoàn thành tiêu chí về quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và được công bố công khai; có quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt. **Đạt 100% kế hoạch.**

- Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện: Hiện nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện bảo đảm kết nối tới 14 xã và thị trấn, bảo đảm đi lại thuận tiện. Tỷ lệ Km đường huyện chưa đạt chuẩn theo quy hoạch.

- Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch: Hệ thống thủy lợi liên xã được đầu tư xây dựng đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch; tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi liên xã hoạt động hiệu quả và bền vững. **Đạt 100% kế hoạch.**

- Hệ thống điện liên xã đã được triển khai đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống. **Đạt 100% kế hoạch.**

- Trung tâm Y tế huyện và Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện đạt chuẩn theo quy định; có 75% số trường trung học phổ thông đạt chuẩn. **Đạt 100% kế hoạch.**

- Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện. Huyện đã chỉ đạo sản xuất từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung của huyện đối với các sản phẩm chủ lực là lúa tại các xã Bình Thành, Bình Hòa, Tây An, Tây Vinh...; sản phẩm chủ lực là rau tại thị trấn Phú Phong, Tây Giang, Bình Tường, Tây An... Đã hình thành và hoạt động hiệu quả mô hình liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm rau VietGAP, lúa giống...; tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện như lúa ở Tây Giang, dầu lạc ở Bình Thuận... **Đạt 100% kế hoạch.**

- Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn; cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (*công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm*) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường: Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng và ban hành Quyết định số 5202/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực thu gom rác thải khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Tây Sơn, giai đoạn 2021 - 2025.

- Về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt: Hiện nay, trên địa bàn huyện có 15/15

xã, thị trấn đã tổ chức dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt. Đạt khoảng 77,47%³.

- Tình hình thu gom, xử lý chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn huyện: Các dự án trước khi triển khai xây dựng và đi vào vận hành trên địa bàn huyện đều được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ môi trường để làm căn cứ thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn xây dựng và chất thải rắn công nghiệp thông thường đúng theo hồ sơ môi trường **đã được xác nhận**.

- Việc phân loại, phân định, thu gom riêng, cách ly phù hợp trong quá trình vận chuyển và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại đối với toàn bộ các loại chất thải rắn nguy hại phát sinh trên địa bàn huyện: Đến thời điểm hiện tại, tất cả 15/15 xã, thị trấn đều đã ký kết Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý đối với khối lượng vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh trên địa bàn. Việc đầu tư xây dựng các bể thu gom, khu vực lưu chứa chưa đạt so với kế hoạch.

- Đối với công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế các xã, thị trấn: Hiện nay, trên địa bàn huyện có 01 Trung tâm Y tế huyện và 15 Trạm Y tế xã, thị trấn đều đã có hồ sơ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. **Chất thải y tế nguy hại phát sinh tại Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế xã được Trung tâm Y tế huyện ký kết Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định**.

- Trên địa bàn huyện Tây Sơn có 01 bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung tại xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn do Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện quản lý, vận hành; Dự án Bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung của huyện **được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 30/10/2013**.

- Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (*công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm*) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường: Trên địa bàn huyện có 01 Làng nghề nón lá Thuận Hạnh tại xã Bình Thuận **được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt hồ sơ môi trường theo quy định**.

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định; đạt yêu cầu theo tiêu chí về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công. **Đạt 100% kế hoạch**.

³ Các xã, thị trấn: Tây Thuận 55,43%; Tây Giang 57,7%; Bình Tường 91,53%; Vĩnh An 100%; Tây Phú 84,96%; Tây Xuân 63,55%; Bình Nghi 83%; Bình Thành 62,8%; Bình Hòa 75,6%; Bình Tân 68,5%; Bình Thuận 70,7%; Tây Bình 73,2%; Tây An 76,6%; Tây Vinh 94,7% và thị trấn Phú Phong 95,07%.

- Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện tại Quyết định số 2454/QĐ-CTUBND ngày 15/8/2011, thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện tại Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 và thường xuyên được kiện toàn để đáp ứng nhiệm vụ trong từng giai đoạn xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo huyện đã làm tốt công tác tham mưu trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nội dung của Chương trình kịp thời, hiệu quả, đảm bảo hoạt động đúng quy định; Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tham mưu xây dựng quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo huyện, xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp, nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình, chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo phân công... **hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện luôn đảm bảo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.**

- Về chỉ tiêu đến năm 2025, trên địa bàn huyện có 02 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Hiện nay, có 02 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao gồm xã Tây Phú⁴ và xã Bình Tường. **Đạt 100% theo chỉ tiêu đề ra.**

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp

2.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới

Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các xã bám sát các yêu cầu tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và tiêu chí huyện nông thôn mới để triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2015 theo Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 16/7/2022, Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 9/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Tăng cường hơn nữa vai trò của người đứng đầu các cấp trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải

⁴ Xã Tây Phú đạt nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí cũ giai đoạn 2016 - 2020 và cần được tiếp tục bổ sung, nâng cấp các tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025.

nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới do cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách một cách bền vững.

2.2. Tiếp tục quán triệt các chủ trương và nâng cao nhận thức trong xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục quán triệt, cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng nông thôn mới, nhất là các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong huyện về xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia, tạo sự đồng thuận cao trong xây dựng nông thôn mới; thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Huyện Tây Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xây dựng Kế hoạch số 04/KH-MTTQ-BTT ngày 22/3/2022 về phát động đợt thi đua cao điểm tuyên truyền vận động ủng hộ kinh phí hỗ trợ xã Vĩnh An thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, qua tổng kết chương trình vận động, từ nguồn kinh phí hỗ trợ công trình trực tiếp đã xây dựng nghiệm thu và đưa vào sử dụng 14 nhà Đại Đoàn kết và 14 nhà vệ sinh với tổng kinh phí 820 triệu đồng; từ nguồn kinh phí vận động của hệ thống Mặt trận đã tiến hành xây dựng nghiệm thu, thanh quyết toán và đưa vào sử dụng 250 nhà vệ sinh/250 hộ với trị giá 2,5 tỷ đồng. Trong 6/2023 tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng thêm 07 ngôi nhà Đại đoàn kết từ nguồn kinh phí này, mỗi nhà 50 triệu đồng.

2.3. Huy động nguồn lực và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Tăng cường huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh và tiếp tục vận động doanh nghiệp, Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới; thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư hướng đến đạt các tiêu chí nông thôn mới; tăng cường kêu gọi xã hội hóa nguồn lực đầu tư đối với các công trình, dự án có tính chất phục vụ cộng đồng; tập trung đầu tư xây

dựng hướng đến hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới. Tập trung quan tâm, tranh thủ, huy động mọi nguồn lực, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về đầu tư kết cấu hạ tầng, trang thiết bị, nâng cao chất lượng và số lượng nguồn nhân lực, cải thiện cơ chế tài chính để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Tổng nguồn vốn đầu tư 2021 - 2023 là 2.090,193 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương là 47,314 tỷ đồng; ngân sách tỉnh là 268,983 tỷ đồng; ngân sách huyện là 614,500 tỷ đồng; ngân sách xã là 307,071 tỷ đồng; doanh nghiệp, dân đóng góp và nguồn đầu tư trong nhân dân là 813,325 tỷ đồng.

Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư thực hiện đạt các tiêu chí còn lại đưa xã Vĩnh An đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 và hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; đến tháng 6/2023, xã Vĩnh An đạt 16/19 tiêu chí⁵. Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện tổ chức họp định kỳ 2 lần/tháng để kịp thời rà soát đánh giá mức độ đạt được từng tiêu chí, xây dựng kế hoạch chi tiết gắn tiến độ thời gian hoàn thành, cụ thể:

2.3.1. Về tiêu chí quy hoạch

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn đến năm 2035 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 và phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 10/8/2022. Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và công bố quy hoạch xây dựng chung của huyện, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng thực hiện đúng theo quy định hiện hành. Các chỉ tiêu trong đồ án quy hoạch bảo đảm tuân thủ theo Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD và phù hợp với quy hoạch của tỉnh. Trong quy hoạch đã bố trí quỹ đất (8ha ở xã Bình Nghi) để xây dựng nhà ở cho người lao động tại Khu công nghiệp Bình Nghi và các cụm công nghiệp phía Nam Quốc lộ 19. Đồng thời, trong quy hoạch đã xác định các cụm công nghiệp, các chợ truyền thống và chợ đầu mối để bố trí chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Ngoài ra, huyện đã xây dựng Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Tây Sơn giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, phê duyệt tại Quyết định số 4901/QĐ-UBND ngày 30/8/2022. Trong đề án đã xác định các vùng, khu vực định hướng phát triển các loại cây trồng, các loại vật nuôi phát triển theo chuỗi sản xuất trên địa bàn. Theo Văn bản số 3263/SXD-QHKT ngày 08/12/2021 của Sở Xây dựng tỉnh về việc thực

⁵ Các tiêu chí đạt được gồm: Tiêu chí số 01 - Quy hoạch; Tiêu chí số 03 - Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Tiêu chí số 04 - Điện; Tiêu chí số 05 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Tiêu chí số 6 - Kinh tế và Tiêu chí số 09 về Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công; còn lại 3/9 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 02 - Giao thông; Tiêu chí số 07 - Môi trường và Tiêu chí số 8 - Chất lượng môi trường sống.

hiện tiêu chí Quy hoạch của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn đến năm 2035 là cơ sở để xem xét đạt tiêu chí về quy hoạch xây dựng của huyện; không thực hiện việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Tây Sơn để tránh việc chồng lấn về quản lý quy hoạch.

2.3.2. Về tiêu chí giao thông

- Đường huyện có tổng chiều dài 69,45 km gồm các tuyến: Phú Phong - Hàm Hồ (ĐH24), Quán Á - Đồng Le (ĐH25), Phú Lạc - Hà Nhe (ĐH26), Bình Thành - Bình Thuận (ĐH27), Tây Vinh - Bình Thuận (ĐH27B), Phú Phong - Tây Bình (ĐH28), Tây Giang - Bình Tường (ĐH28B); trong đó 33/69,45 km đường huyện đạt chuẩn đường cấp V đồng bằng trở lên (gồm các tuyến: Phú Phong - Hàm Hồ (ĐH24), Quán Á - Đồng Le (ĐH25), Phú Lạc - Hà Nhe (ĐH26)), với kết cấu nền đường từ 6,5 đến 12 m, mặt đường bằng bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa từ 5,5 - 9m; còn lại 36,45 km đường huyện ở các tuyến còn lại có nền đường từ 5 đến 6 m, mặt đường bằng bê tông xi măng từ 3 - 4,5 m, chưa đạt chuẩn theo yêu cầu của của nông thôn mới là chiều rộng tối thiểu theo quy hoạch 7 m do đó Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục xây dựng nâng cấp, mở rộng mặt đường các tuyến đường huyện đạt chiều rộng tối thiểu 7 m.

- Trên địa bàn huyện có 01 bến xe (Bến xe khách Phú Phong) đạt loại III, diện tích 10.000 m²; có bố trí điểm dừng, điểm đỗ tại trung tâm thị trấn, các xã dọc theo quốc lộ, đường tỉnh có tuyến vận tải khách công cộng theo quy hoạch đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách, vận chuyển hàng hóa của người dân.

2.3.3. Về tiêu chí thủy lợi

- Hệ thống thủy lợi liên xã: Trên địa bàn huyện có 6 công trình thủy lợi liên xã với tổng chiều dài là 113,5 km, trong đó đã được kiên cố hóa là 108 km, đạt tỷ lệ 95,2%. Các công trình thủy lợi liên xã đồng bộ với với hệ thống thủy lợi các xã được thể hiện tại điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi theo Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn đối với công trình thủy lợi Đập dâng Lộc Giang và Đập dâng Thác Đổ; theo Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 4/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đối với các công trình Đập dâng Phú Phong và Hồ Thuận Ninh, theo Quyết định số 64/2020/QĐ-UBND ngày 17/09/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đối với các công trình Đập dâng Thượng Sơn và Đập dâng Nước Gộp.

- Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm đến năm 2025, tỷ lệ diện tích gieo trồng cây hàng năm được tưới trên 95%; trong đó, tưới bằng công trình thủy lợi kiên cố đạt tỷ lệ 75%. Tổ chức quản lý khai thác hệ thống thủy lợi xã, liên xã hoạt động có hiệu quả và bền vững, triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm

theo kế hoạch được duyệt, điều hòa phân phối nước công bằng, hợp lý, đạt hiệu quả.

- Ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo hướng tự động hóa cho cây trồng. Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. Thực hiện các giải pháp sử dụng nước tưới tiết kiệm, khoa học theo quy trình thâm canh lúa cải tiến (SRI), tưới phun và nhỏ giọt trên cây trồng cạn được triển khai và nhân rộng trên các loại cây trồng cạn, cây ăn quả là trên 60% so với tổng diện tích; mô hình tưới nước tiết kiệm tiên tiến trên cây lạc hiện nay được áp dụng cho hơn 90% diện tích nhằm để đáp ứng nhu cầu nước tốt nhất cho cây trồng sinh trưởng phát triển, tiết kiệm nước và hạn chế độ ngã do mưa, gió làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản.

2.3.4. Về tiêu chí điện

Toàn huyện có 356 trạm biến áp, hệ thống điện đầu tư liên xã gồm: Đường dây trung thế 329,44 km được lắp đặt theo quy định của ngành điện; đường dây hạ thế 454,6 km được lắp đặt theo các quy định của ngành điện, bảo đảm chất lượng để phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; trạm biến áp phân phối 22/0,4 kV, trong huyện có 346 trạm/máy biến áp, tổng dung lượng là 102420 KVA. Toàn bộ hệ thống điện được đầu tư đồng bộ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống.

2.3.5. Về tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục

- Trung tâm Y tế được xây dựng phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, có giao thông thuận tiện; tổng diện tích mặt bằng tại Trung tâm Y tế huyện là 29.842 m². Số lượng các khoa, phòng chức năng phù hợp với quy mô hoạt động của Trung tâm và tuân thủ theo Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ y tế về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Diện tích các khoa, phòng đạt theo tiêu chuẩn về thiết kế. Diện tích đang sử dụng được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà cấp III, gồm 15 dãy nhà với diện tích 9.282 m²; có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, hệ thống cấp nước sạch bảo đảm tiêu chuẩn đúng theo quy định.

- Tập trung xây dựng Trung tâm Văn hoá - Thông tin - Thể thao huyện đạt chuẩn theo quy định; tổ chức nhiều hoạt động văn hoá - thể thao kết nối với các xã có hiệu quả. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện được giao đất và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cơ bản đạt chuẩn so với quy định, trong đó với diện tích cơ sở, các trung tâm hoạt động thông tin và thể thao như: Sân vận động, nhà tập

luyện và thi đấu thể thao, phòng thư viện... Đội ngũ nhân lực được bố trí bảo đảm với tổng biên chế 16 người, trong đó nhóm lãnh đạo quản lý 03 người (01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc); nhóm nghề nghiệp 13 người. Hoạt động văn hóa - thể thao kết nối với các xã đã được triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt, bảo đảm đầy đủ các nội dung, chương trình theo kế hoạch.

- Trường Trung học phổ thông Tây Sơn đã đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia và được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 18/4/2023. Kết quả đến nay, trên địa bàn huyện có 03/04 Trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1⁶, đạt tỷ lệ 75%. Đến thời điểm này, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện đã hoàn thành hồ sơ quy định về kiểm định chất lượng, hướng dẫn xếp hạng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trình tỉnh đánh giá và dự kiến đạt tiêu chí này trong tháng 7/2023.

2.3.6. Về tiêu chí sản xuất

- Đẩy mạnh tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng toàn diện gắn với phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu nhập; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, đưa vào sản xuất các loại cây trồng có chất lượng, giá trị kinh tế cao nhằm để nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác. Duy trì và mở rộng vùng sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP, phát triển rau hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ trong và ngoài huyện. Tiếp tục duy trì và phát triển vùng rau 27,3 ha đã được chứng nhận VietGAP, trong đó, khối Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong 19,5 ha; Thôn Hòa Trung, xã Bình Tường 3,45 ha và thôn Hữu Giang, xã Tây Giang 4,35 ha.

- Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện như: Lúa chất lượng cao, ngô ngọt ở các xã Bình Hòa, Tây Bình, Tây Vinh, Tây An; vùng chuyên sản xuất lạc ở xã Bình Thuận, Bình Tân, Tây Giang, Bình Thành; vùng sản xuất cây có múi tập trung các xã Tây Xuân, Tây Phú, Bình Thành, Bình Tường, Tây Giang... Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Trong đó, chú trọng phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

- Chỉ đạo các ngành, các địa phương cùng các chủ thể tham gia xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Chỉ đạo quản lý và khai thác có hiệu quả 16 sản phẩm OCOP hiện có

⁶ Trường Trung học phổ thông Quang Trung; Trường Trung học phổ thông Võ Lai; Trường Trung học phổ thông Tây Sơn.

và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2023; tổ chức đánh giá các sản phẩm đăng ký lần đầu và đánh giá lại sản phẩm đã hết hạn; dự kiến đến cuối năm 2023, toàn huyện tổng hợp và đề nghị đánh giá phân hạng thêm 8 đến sản phẩm OCOP.

- Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng gia trại, trang trại tập trung gắn với bảo vệ môi trường; hình thành các vùng chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, góp phần nâng cao tỷ trọng của ngành chăn nuôi trong giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch của tỉnh. Khai thác và sử dụng có hiệu quả mặt nước hiện có để phát triển nuôi trồng thủy sản. Tỷ lệ bò lai đến tháng 6/2023 ước đạt 98,5% (*mục tiêu 95%*) trong đó, bò thịt chất lượng cao đạt 24,2% (*mục tiêu 30%*) tỷ lệ đàn lợn chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao chiếm 10,2% tổng đàn (*mục tiêu 22%*) tỷ lệ đàn gà chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao chiếm 50% tổng đàn (*mục tiêu 35%*) tổ chức kiểm tra điều kiện chăn nuôi của 07 hộ đăng ký chăn nuôi theo chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi, tổng hợp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Tập trung phát triển lâm nghiệp toàn diện từ quản lý, bảo vệ, trồng mới, làm giàu rừng đến khai thác, chế biến lâm sản; kết hợp phát triển lâm nghiệp với ngành nghề nông thôn; triển khai các chính sách hỗ trợ trồng lâm sản phụ dưới tán rừng. Tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp. Nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả rừng trồng bằng các biện pháp thâm canh. Xây dựng và nhân rộng mô hình trồng rừng kinh doanh gỗ lớn và trồng rừng đạt tiêu chuẩn “FSC” để nâng cao giá trị rừng trồng được liên kết với doanh nghiệp và hộ trồng rừng với diện tích trên 1000 ha.

- Đồi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế hợp tác, triển khai xây dựng Hợp tác xã tiên tiến, kiểu mẫu; tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị thông qua việc liên kết sản xuất theo 06 nhà: Nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà băng và nhà báo. Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp ở địa phương để góp phần phát triển kinh tế nông thôn.

2.3.7. Về tiêu chí môi trường

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt chuẩn, tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 bãi chôn lấp chất thải rắn của huyện tại thôn Phú An, xã Tây Xuân và đầu tư xây dựng mới bãi chôn lấp chất thải rắn ở phía Bắc huyện.

- Quy hoạch và xây dựng nghĩa trang nhân dân tập trung trên địa bàn huyện theo quy hoạch chung. Tổ chức thu gom rác thải ở 15/15 xã, thị trấn đưa về bãi chôn lấp chất thải rắn của huyện xử lý theo đúng quy trình. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 5202/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực thu gom rác thải khu vực nông thôn trên địa bàn huyện Tây Sơn, giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, đang xây dựng Kế hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đến thời điểm hiện nay, hoạt động vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn tập trung của huyện còn một số tồn tại cần phải tập trung khắc phục theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, cụ thể: Công tác xử lý nước rỉ rác phát sinh từ bãi chôn lấp; chương trình quan trắc, giám sát môi trường và lập hồ sơ xác nhận hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định xem xét, cấp Giấy xác nhận.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường. Phát động phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Tiếp tục đầu tư xây dựng công trình nước sạch tập trung trên địa bàn huyện.

2.3.8. Về tiêu chí an ninh, trật tự xã hội

- Tăng cường các giải pháp để giữ vững, bảo đảm an toàn an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện. Tiếp tục tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới; trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để nâng cao cảnh giác, nhận thức, hiểu biết pháp luật của nhân dân.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để xảy ra việc khiếu kiện đông người, vượt cấp trái pháp luật. Tập trung đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và công tác điều tra, xử lý tội phạm.

- Thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; làm tốt công tác vận động quần chúng, huy động và phát huy ngày càng tốt hơn sức mạnh của cả hệ thống chính trị ở cơ

sở trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện mở lớp giáo dục quốc phòng an ninh hàng năm trên địa bàn huyện. Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ các xã, thị trấn⁷ và tổ chức ra quân huấn luyện các lực lượng đảm bảo theo kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện, các ngày lễ tại địa phương; xây dựng kế hoạch phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường trách nhiệm, hiệu quả của lực lượng bảo vệ dân phố, các tổ chức tự quản ở cơ sở, hướng dẫn xây dựng mới 05 mô hình, nhân rộng 09 mô hình an toàn về an ninh trật tự. Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tuần tra kiểm soát giao thông. Triển khai thực hiện việc phân cấp công tác đăng ký xe mô tô, xe gắn máy. Điều tra, khám phá các vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ cao. Nhìn chung tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ, nhất là trong các dịp lễ, tết.

2.3.9. Về tiêu chí chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

- Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ huyện đến xã theo quy định; nâng cao hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã và Ban Phát triển xây dựng nông thôn mới các thôn. Công tác củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện, Văn phòng Điều phối nông thôn mới được thực hiện thường xuyên và kịp thời.

- Tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác xây dựng nông thôn mới, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay, nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

3. Giải pháp về vốn

Tăng cường huy động nguồn vốn từ người dân và các doanh nghiệp để thực hiện xây dựng nông thôn mới đảm bảo mục tiêu đề ra. Đồng thời, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư từ các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương, của tỉnh; lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình,

⁷ Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023 đạt kết quả tốt; chỉ đạo 15/15 xã, thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ theo cơ chế Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) đạt kết quả khá trở lên, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

dự án khác và nguồn lực của địa phương để triển khai thực hiện đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới vào năm 2023. Tổng nguồn vốn đầu tư 2021 - 2023 là 2.090,193 tỷ đồng; kết quả huy động nguồn vốn hợp pháp khác bao gồm: Đóng góp của người dân, doanh nghiệp cả hiện vật, sức lao động của người dân tham gia được quy đổi ra tiền để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với số tiền là 813,325 tỷ đồng.

III - ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2021 - 2025), ngay từ đầu giai đoạn, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng và Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện, đồng thời phân công cụ thể từng người, từng phần việc gắn với tiến độ thực hiện. Hiệu quả đã làm thay đổi rõ nét nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và Nhân dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới; đặc biệt là sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp Nhân dân trong huyện, nhiều hộ gia đình đã tích cực đóng góp sức lao động, vật liệu, hiến đất làm công trình giao thông, thủy lợi... đã trở thành phong trào rộng khắp trên toàn huyện; vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới từng bước được xác lập và phát huy, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước để cùng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Đến nay, bộ mặt nông thôn mới của huyện đã có nhiều khởi sắc, cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp, tạo bộ mặt khang trang hơn và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, dân sinh; kinh tế nông thôn có bước tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị được hình thành và phát triển, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; các lĩnh vực về giáo dục có sự phát triển cả về quy mô và chất lượng, y tế cơ sở được nâng cao chất lượng, đời sống văn hóa ở nông thôn, vệ sinh môi trường ở nông thôn được cải thiện, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, nhất là tập trung chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

2. Hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

- Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 có nhiều chỉ tiêu tăng thêm và yêu cầu cao hơn, khiến việc triển khai gặp nhiều khó khăn; các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 mà Chương trình chủ yếu được

tổ chức thực hiện đồng bộ ở các xã có trong danh sách phân đầu đạt chuẩn theo kế hoạch năm của Ủy ban nhân dân tỉnh; một số địa phương vẫn còn trông chờ việc hỗ trợ từ cấp trên trong việc đầu tư các công trình về kết cấu hạ tầng mà chưa quan tâm đúng mức đến việc phát huy vai trò chủ thể, việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí gắn liền với việc phát huy ý thức cộng đồng của Nhân dân như: Tổ chức sản xuất, y tế (chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế), Môi trường và an toàn thực phẩm...

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện chưa quyết liệt, phần lớn chỉ tập trung cao ở thời điểm trong năm xã phân đầu đạt chuẩn. Do vậy, sau khi đạt chuẩn một số địa phương thỏa mãn với kết quả đạt được, từ đó công tác lãnh đạo, điều hành có lúc còn chưa thực sự sâu sát, nhiều xã không quan tâm, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, không duy trì được chất lượng tiêu chí như ở thời điểm được đánh giá đạt chuẩn.

- Nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới so với nhu cầu để đạt được các mục tiêu, tiêu chí còn thấp; công tác phối hợp của một số phòng, ban chưa thực sự tốt, chưa có nhiều giải pháp mới để thực hiện đạt các chỉ tiêu ở mức cao hơn.

2.2. Nguyên nhân

Ngoài những nguyên nhân khách quan tác động đến xây dựng nông thôn mới như: điều kiện về nguồn lực của địa phương, ảnh hưởng của giá cả thị trường, dịch bệnh; các điều kiện tự nhiên như địa hình, biến đổi khí hậu, còn có một số nguyên nhân chủ quan là:

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, bộ tiêu chí, các cơ chế chính sách của Trung ương ban hành chậm, gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/HU.

- Năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/HU của Huyện ủy ở các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở còn nhiều hạn chế nên chưa thực hiện tốt được yêu cầu, trong đó phải phát huy được vai trò chủ thể của Nhân dân nhằm mang lại kết quả thực sự thiết thực và bền vững. Một số cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương chưa nỗ lực quyết tâm nhiều trong chỉ đạo, tổ chức triển khai và hành động. Một số xã chú trọng nhiều đến phát triển kết cấu hạ tầng; các nội dung về phát triển sản xuất, y tế, giáo dục, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức nên chưa thực sự chuyển biến rõ nét.

- Nguồn lực xây dựng nông thôn mới thời gian qua chủ yếu là nguồn vốn ngân sách nhà nước, chưa có cơ chế phù hợp để huy động các nguồn lực khác. Tuy

nhiên, do nguồn ngân sách có hạn nên chỉ tập trung hỗ trợ cho các xã trong kế hoạch đạt chuẩn của năm, không có nguồn lực hỗ trợ đáng kể cho các xã còn lại cũng như các xã đã đạt chuẩn nên chưa tạo được động lực thực hiện cho các xã.

Phần thứ hai **NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN, GIAI ĐOẠN 2023 - 2025**

I - MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2025

1. Năm 2023: Huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới; 13/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 xã Bình Tường và Tây Phú giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Tây Giang hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới; thị trấn Phú Phòng đạt chuẩn đô thị văn minh.

2. Năm 2024: Giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; phấn đấu có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

3. Năm 2025: Giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; phấn đấu có thêm từ 1 - 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có ít nhất 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

II - CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục huy động, lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án khác trên địa bàn để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội ở cấp thôn, xã.

2. Nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư, tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình đảm bảo giải ngân theo đúng kế hoạch.

3. Tiếp tục theo dõi chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình.

III - GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức cho cán bộ các cấp và người dân về mục tiêu, ý nghĩa Chương trình hành động số 07-CTr/HU của Huyện ủy.

2. Tập trung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản

phẩm (OCOP), Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã, kinh tế hợp tác để nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển nông thôn theo hướng bền vững.

3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện chỉ đạo các hội, đoàn thể cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/HU; duy trì và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp để giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các địa phương, đơn vị đưa Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của địa phương, đơn vị. Tranh thủ các nguồn lực và huy động đóng góp của xã hội để thực hiện nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy hiệu quả vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với xây dựng nông thôn mới tại địa phương; nhất là thực hiện tốt công tác lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân để các cơ quan, đơn vị làm cơ sở nghiên cứu trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c),
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy (b/c),
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Các phòng, ban, ngành của huyện,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M HUYỆN ỦY
BÍ THƯ**



Lê Bình Thanh